
 

139. löggjafarþing 2010–2011. Prentað upp.
Þskj. 1032  —  609. mál. Skriflegt svar.

Fyrirspurn
til velferðarráðherra um greiðsluaðlögun. 

Frá Guðlaugi Þór Þórðarsyni.

Hversu margir hafa lokið greiðsluaðlögun frá því að lög um greiðsluaðlögun einstaklinga,
nr. 101/2010, tóku gildi, sundurliðað eftir mánuðum?

Skriflegt svar óskast.


